

## **Thuyết minh về tác giả Nguyễn Trãi và tác phẩm Bình**

### **Ngô đại cáo của ông.**

Nguyễn Trãi, ngôi sao Khuê của văn hóa Việt Nam

Nguyễn Trãi , hiệu làỨc Trai , 1380–1442, là đại thần nhà

Hậu Lê, một nhà văn chữ Nôm. Ông được xem là một anh

hùng dân tộc của Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế

giới.

Nguyễn Trãi, sinh ở Thăng Long trong gia đình ông ngoại

là quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán. Cha ông là Nguyễn

Ứng Long, hiệu Ức Trai (tức là Nguyễn Phi Khanh). Mẹ

ông là Trần Thị Thái, con gái Trần Nguyên Đán.

Quê gốc Nguyễn Trãi là làng Chi Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhưng sinh ra ở Thăng Long trong dinh ông ngoại là quan Tư đồ Trần Nguyên Đán, về sau dời về sống ở làng Ngọc Ổi, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Ông là con trai của Nguyễn Phi Khanh (trước đây có tên là Nguyễn Ứng Long), vốn là học trò nghèo thi đỗ thái học sinh và bà Trần Thị Thái - con quan Tư đồ Trần Nguyên Đán, dòng dõi quý tộc nhà Trần.

Năm Nguyễn Trãi lên 5 tuổi, mẹ ông mất. Sau đó không lâu, Trần Nguyên Đán cũng mất. Ông về ở với cha tại quê nội ở làng Nhị Khê.

Năm 1400, để cứu vãn chế độ phong kiến đang khủng hoảng trầm trọng, Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần và tiếp tục thi hành các cải cách như chính sách hạn nô, hạn điền, tổ chức lại giáo dục, thi cử và y tế.

Cũng năm 1400, sau khi lên ngôi Vua, Hồ Quý Ly mở

khoa thi. Nguyễn Trãi ra thi, ông đỗ Thái học sinh (tiến sĩ) năm ông 20 tuổi. Hồ Quý Ly cử ông giữ chức Ngự sử đài chánh chưởng. Còn cha ông là Nguyễn Phi Khanh đỗ bảng nhãn từ năm 1374, được Hồ Quý Ly cử giữ chức Đại lý tự khanh Thị lang tòa trung thư kiêm Hàn lâm Viện học sĩ tư nghiệp Quốc Tử Giám.

Năm 1406, Minh Thành Tổ sai Trương Phụ mang quân sang xâm lược Việt Nam. Nhà Hồ đem quân ra chống cự, nhưng bị đánh bại. Cha con Hồ Quý Ly và một số triều thần trong đó có Nguyễn Phi Khanh bị bắt và bị đưa về

Trung Quốc.

Nghe tin cha bị bắt, Nguyễn Trãi cùng em là Nguyễn Phi

Hùng khóc theo lên tận cửa Nam Quan với ý định sang

bên kia biên giới để hầu hạ cha già trong lúc bị cầm tù.

Nhân lúc vắng vẻ, Nguyễn Phi Khanh bảo Nguyễn Trãi:

- Con là người có học, có tài, nên tìm cách rửa nhục cho

nước, trả thù cho cha. Như thế mới là đại hiếu. Lọ là cứ

phải đi theo cha, khóc lóc như đàn bà mới là hiếu hay

Nguyễn Trãi, truy tặng quan tước và tìm hỏi con cháu còn sót lại.

Nguyễn Trãi là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử Việt Nam.

ông là anh hùng dân tộc, là nhà tư tưởng, nhà thơ, nhà

văn hóa lớn của nước ta. Tâm hồn và sự nghiệp của ông

mãi mãi là vì sao sáng như Lê Thánh Tông truy tặng "Ưc

Trai tâm thượng quang Khuê Tảo"

Nguồn: <http://www.vnnclub.com/showthread.php/156645->

[Thuyet-minh-ve-tac-gia-Nguyen-Trai-va-tac-pham-Binh-](#)

[Ngo-dai-cao-cua-ong-Thuyet-minh-ve-tac-gia-Nguyen-](#)

[Trai-va-tac-pham-Binh-Ngo-dai-cao-cua-ong-](#)

[#ixzz1PJMWGHRb](#)

Tailieu.vn